



ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒
เรื่อง รายชื่อสถานศึกษาที่มีผู้ประสงค์สมัครและยืนยันเข้ารับการคัดเลือกบุคคล
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สำหรับสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒ ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สำหรับสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยกำหนดการรับสมัครในระหว่างวันที่ ๑ - ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ) นั้น

บัดนี้ การรับสมัครฯ เสร็จสิ้นแล้ว คณะกรรมการได้ตรวจสอบคุณสมบัติตามเอกสารหลักฐานและ
ข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครได้ยื่นและรับรองตนเองในใบสมัครว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
เรียบร้อยแล้ว และได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
สถานศึกษา สำหรับสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๖
เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๖ ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกยื่นแบบยืนยันชื่อสถานศึกษาที่จะบรรจุและแต่งตั้ง
โดยระบุชื่อสถานศึกษาได้เพียงแห่งเดียว และยื่นเอกสารประกอบการประเมินด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๘
ธันวาคม ๒๕๖๖ ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒ เรียบร้อยแล้ว นั้น

อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒ จึงประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่มีผู้ประสงค์
สมัครและยืนยันเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สำหรับ
สถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ รายละเอียดดังนี้

๑. ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านนาบัว อำเภอเชียงม่วน เลขที่ตำแหน่ง ๒๓๐๕

ที่	เลขประจำตัว ผู้สมัคร	ชื่อ - สกุล	สถานศึกษา ที่เลือกสมัคร	หมายเหตุ
๑	๐๐๐๓	นางสาวกมลธิดา ป่องสลัด	โรงเรียนบ้านนาบัว อ.เชียงม่วน	
๒	๐๐๐๕	นายกิตติศักดิ์ ศรีจันทร์	โรงเรียนบ้านนาบัว อ.เชียงม่วน	
๓	๐๐๐๖	นางเรณู เหมืองจา	โรงเรียนบ้านนาบัว อ.เชียงม่วน	
๔	๐๐๐๘	ว่าที่ ร.ต.ภัทรดนัย มูลศรี	โรงเรียนบ้านนาบัว อ.เชียงม่วน	
๕	๐๐๐๙	นายณัฐฤกษ์ อินตะชะ	โรงเรียนบ้านนาบัว อ.เชียงม่วน	

๒. ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย อําเภอเชียงม่วน เลขที่ดําแหน่ง ๒๒๙๖

ที่	เลขประจำตัวผู้สมัคร	ชื่อ - สกุล	สถานศึกษาที่เลือกสมัคร	หมายเหตุ
๑	๐๐๐๑	นายเฉลิมพล มาปี้ก	โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย อ.เชียงม่วน	
๒	๐๐๐๒	นางชญาณิศา บิงสุแสน	โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย อ.เชียงม่วน	
๓	๐๐๐๔	นายกระจ่าง หลีกคำ	โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย อ.เชียงม่วน	
๔	๐๐๐๗	นายชาญณรงค์ สุภา	โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย อ.เชียงม่วน	

หากปรากฏว่ามีการทุจริตหรือส่อไปในทางไม่สุจริต หรือดำเนินการผิดพลาดอันอาจทำให้เกิดความไม่เป็นธรรม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒ จะพิจารณาแก้ไขหรือยกเลิกการคัดเลือกฯ ในครั้งนี้ได้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายสำเนียง อัดไพบูลย์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒
อนุกรรมการและเลขานุการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒ ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒